

6. โครงการในอนาคต

บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการในอนาคต เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างสตูดิโอ

บริษัทมีโครงการที่จะก่อสร้างสตูดิโอสำหรับถ่ายทำรายการแห่งใหม่จำนวน 3 สตูดิโอ เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท รวมถึงเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการผลิตสื่อโทรทัศน์ ซึ่งสตูดิโอถือเป็นปัจจัยหลักในการทำงานของสายงานการผลิตสื่อโทรทัศน์ โดยปัจจุบันบริษัทมีสตูดิโอเพียงแห่งเดียว ทำให้เกิดข้อจำกัดในการรับงาน ดังนั้น การมีสตูดิโอเพิ่มขึ้นจะช่วยเปิดโอกาสในการรับงานของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น ก่อปรกฏเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าเช่าสตูดิโอ ซึ่งถือเป็นต้นทุนการผลิตรายการหลักของบริษัทในปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการให้เช่าสตูดิโอดังกล่าว ในกรณีที่ไม่มีการใช้งาน ซึ่งนับเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ตกแต่งสถานที่ทั้งสิ้นประมาณ 200,000,000 บาท โดยมีแผนที่จะก่อสร้างบนที่ดินในกรรมสิทธิ์บริษัท เนื้อที่รวมประมาณ 8 ไร่ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ประมาณ 2 ปี โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานฐานราก ทั้งนี้ บริษัทได้รับการสนับสนุนค่าที่ดินและค่าก่อสร้างจากสถาบันการเงินจำนวนหนึ่ง

2. ขยายการผลิตรายการโทรทัศน์

บริษัทมีแผนที่จะขยายการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเพิ่มการผลิตและรูปแบบรายการ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยในการขยายฐานลูกค้าและสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย อย่างทั่วถึง เนื่องจากในปัจจุบันรายการที่ออกอากาศในแต่ละช่วงเวลา หรือแม้กระทั่งแต่ละสถานี ล้วนจะมีกลุ่มผู้ชมหลักในช่วงเวลานั้นๆ และรูปแบบรายการของแต่ละสถานี มักจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งการลงทุนนี้สามารถตอบโจทย์การทำธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี การระดมทุนเพิ่มเติมที่ได้เข้ามานั้นจะสามารถช่วยให้บริษัทผลิตรายการออกมาได้ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค หรือผู้รับชมได้อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจดังกล่าวประมาณ 100,000,000 บาท

3. ลงทุนในระบบการถ่ายทำ

บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในระบบการถ่ายทำสำหรับใช้ในการผลิตรายการ ซึ่งส่งผลประโยชน์เป็นอย่างสูงกับธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ เนื่องจากปัจจุบันการถ่ายรายการบางขั้นตอน บริษัทจำเป็นต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีอุปกรณ์คุณภาพสูงสำหรับใช้ในการถ่ายทำ อาทิ แสงและไฟ และกล้องสำหรับถ่ายทำรายการ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถลดต้นทุนจากการผลิตได้ประมาณร้อยละ 10 – 20 ของต้นทุนการผลิตปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการให้บริการเช่าระบบหรือจัดกระบบให้แก่ผู้ผลิตรายอื่นได้อีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะใช้เงินลงทุนดังกล่าวประมาณ 30,000,000 บาท